

ชื่อเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักผ่อนของนักท่องเที่ยวคนไทยกรณีศึกษา การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ศึกษาค้นคว้า	วาทีณี ลีตคามเมธิกุล, สิริอร นากิ่งวงษ์
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.สุทินันท์ พรหมสุวรรณ
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
คำสำคัญ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักผ่อนของนักท่องเที่ยวคนไทยกรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิธีการศึกษาใช้การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวคนไทยที่พักผ่อนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางพักผ่อนช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม นำแบบสอบถามลงกรหัสตัวเลข และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปSPSS for Windows แล้วนำผลจากการประมวลมาวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวคนไทยที่เลือกพักผ่อนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

ด้านความต้องการด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เรื่องของความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก มีป้ายบอกทางไปสถานที่ต่างๆชัดเจน และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านรูปแบบห้องพัก นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสะอาดของห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก การตกแต่งภายในห้องพัก และ ความสวยงามภายในห้องพัก

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ร้านขายของชำ รถเช่า ร้านอินเทอร์เน็ต ที่ทำการไปรษณีย์ และร้านซักรีด

ด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการจัดเวรยามภายในสถานที่พักผ่อน มีจุดรับแจ้งเหตุร้ายเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา

ตลอด24ชั่วโมง และระบบความปลอดภัยในสถานที่พักแรม เช่น สัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ

ด้านการคมนาคม นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเรื่องลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ระบบขนส่งแก่นักท่องเที่ยว เช่น รถประจำทางระหว่างจังหวัด สนามบินเด็ก รถตู้ มีป้ายบอกทางชัดเจน เช่น ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกเส้นทาง ใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ไปงน้ำร้อนท่าปาย สะพานประวัติศาสตร์ วัดกลาง เป็นต้น และเดินทางได้หลายเส้นทาง เช่น เส้นทางสายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน และสายเชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน